

Source :

ทันหุ้น

Date : 6 ส.ค. 2561

Page : 7

No :

ทันหุ้น - WHAUP เล็งคลอดหุ้นกู้ชุดใหม่ราว 5 พันล้านบาท หวังรีไฟแนนซ์หนี้แบงก์-อู่แอ่ง คาดชัดเจนครั้งแรกปีนี้ พร้อมควักงบ 1.4 พันล้านบาท อู่ฐานไฟฟ้า-น้ำ-ก๊าซ กระจายทรัพย์สินระยะยาว บิ๊ก "เผ่าพิทยา สมุทรกลิน" บิ๊กเป้าปี 2561 รายได้โต 10-15% จากปีก่อน รับธุรกิจนำฟุ้ง-เก็บเกี่ยวไฟฟ้าเพิ่ม

นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนออกหุ้นกู้ชุดใหม่ มูลค่าราว 5 พันล้านบาท เพื่อระดมทุนนำเงินที่ได้มาช่วยเสริมความศักยภาพของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น โดยเงินที่ได้นั้นราว 4 พันล้านบาท จะใช้คืนหนี้ให้กับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการเงินเพิ่มเติมจากเดิมที่เฉลี่ย 4.25% ต่อปี และที่เหลือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจในอนาคต คาดน่าจะเห็นความชัดเจนภายในครึ่งแรกปี 2561

● รุกขยายอาณาจักร

อย่างไรก็ดี ในปี 2560 บริษัทแผนทุ่มงบลงทุนราว 1.4 พันล้านบาท รองรับการพัฒนาโครงการต่างๆ ของธุรกิจให้มากขึ้น หวังสนับสนุน

WHAUP ปีมรายได้โต 15% ออกหุ้นกู้ 5 พันล.ลดต้นทุน



เผ่าพิทยา สมุทรกลิน

การเติบโตของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในอนาคตให้เติบโตต่อเนื่อง โดยเป็นเงินลงทุนราว 800 ล้านบาทนั้นในก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 64.5 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า SPP (เปิดผลิตเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ปี 2562) ที่ได้มีการร่วมกับกัลฟ์ เอ็มพี, โรง

ไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม VSPP (COD ได้ปี 2562) ซึ่ง WHAUP จะลงทุนผ่านบริษัทย่อย ภายใต้ บริษัท ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด (CCE) โดยเป็นการร่วมทุนกับกลุ่มโกลด์ และ ลูเอช และอีก 1 โครงการคือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (รูปที่อป) ดับบลิวเอชเอ กม.3 โซลาร์ซึ่งจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในมีนาคมนี้ (สิ้นปี 60 มีกำลังผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนที่ 478.3 เมกะวัตต์)

พร้อมกันนี้ยังเตรียมติดตั้งแผงเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลัง (รูปที่อป) ในนิคมอุตสาหกรรมในกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ในพื้นที่ต่างๆ คิดเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าราว 10-20 เมกะวัตต์ คาดใช้เงินส่วนนี้ 300 ล้านบาท คาดได้ข้อสรุปในปีนี้ เพื่อขยายช่องทางสร้างรายรับอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ การลงทุนในธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช (NGD) ที่เป็นโครงการดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด

เอ็นจีซี 2 คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และพร้อมจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้ลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ภายในไตรมาส 3/2561 นี้ ขณะที่โครงการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 4 นั้น หลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการเริ่มก่อสร้างช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2562 ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินส่วนนี้ราว 200 ล้านบาท

● ปีนี้รายได้โต 15%

"ไม่เพียงเท่านั้นปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศเวียดนาม เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตน้ำในประเทศแห่งนี้ คาดจัดตั้งบริษัทย่อยได้เสร็จช่วงมีนาคมนี้ และน่าจะมีก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำต่อไป โดยน่าจะใช้เงินส่วนนี้อีกราว 100 ล้านบาท หวังเป็นการขยายช่องทางสร้างรายได้ในต่างประเทศอีกทางหนึ่ง"

นายเผ่าพิทยา กล่าวเสริมว่า ในปี 2561 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 10-15% จากปีก่อนที่ 3.70 พันล้านบาท เนื่องจากแนวโน้มยอดขายน้ำในนิคมขยายตัวต่อเนื่อง หลังมีโรงงานใหม่ๆ เริ่มเดินเครื่องผลิตมากขึ้น ประกอบกับรายรับจากการจำหน่ายไฟฟ้าเติบโตต่อเนื่อง